

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TỈNH QUẢNG NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2024

TỔNG HỢP Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ
KỶ HỌP THỨ HAI MƯƠI BỐN, HĐND TỈNH KHÓA X

Kỳ họp thứ hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa X đã dành buổi chiều ngày 10 tháng 7 năm 2024 để các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời tham dự kỳ họp thảo luận ở tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; các đề án, báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp và các nội dung liên quan khác. Nhìn chung, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tập trung và mang tính xây dựng. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc. Đã có **49 lượt ý kiến** đại biểu (33 lượt phát biểu và 16 phiếu góp ý) làm rõ thêm các nội dung đã được trình bày. Cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Đa số các đại biểu đồng tình với các báo cáo của UBND tỉnh, năm 2024 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã có nhiều khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, như: tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 2,7%; sản xuất công nghiệp đã có sự phục hồi, hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi nổi, khách quốc tế tăng mạnh đạt gần 3,1 triệu người, tăng 27% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, tăng trưởng toàn diện; thu, chi NSNN được bảo đảm theo dự toán; giá trị xuất nhập khẩu duy trì mức tăng khá là điểm sáng của nền kinh tế; thu hút đầu tư đột phá với nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước đều tăng mạnh cả về số dự án và vốn đăng ký.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng, giảm nghèo. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu thống nhất với 7 điểm hạn chế của UBND tỉnh nhận định. Trong đó, một số việc kéo dài cần khắc phục như: Tập trung tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp chưa đạt kết quả; tiến độ công tác GPMB, giải ngân thấp; tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ tránh nhiệm trong thực thi công cụ, giữa các ngành... cần được chỉ đạo, khắc phục. Nhiều đại biểu đề nghị cần đánh giá, nhận diện đầy đủ, cụ thể hơn nữa những khó khăn, tồn tại, hạn chế của nền kinh tế, qua đó, có giải

pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đạt mục tiêu đề ra năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, đại biểu tham gia một số ý kiến, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 và bổ sung giải pháp phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2024

Một số ý kiến cho rằng mặc dù kinh tế có sự tăng trưởng, nhưng các chỉ tiêu như thu ngân sách chưa thực sự bền vững, nhất là nguồn thu từ đất, sản xuất và lắp ráp ô tô đạt thấp. Do đó, việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm cần các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5 đến 8% của năm. Cũng có ý kiến cho rằng, sắp tới có chính sách kích cầu giảm lệ phí trước bạ, khả năng tăng tiền thu từ ô tô; thủy điện vào mùa mưa... nên khả năng thu ngân sách đảm bảo kế hoạch. Bên cạnh đó, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn Doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; trước mắt tinh tháo gỡ những thể chế thuộc thẩm quyền tỉnh như: phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính, khắc phục thiếu đất san lấp; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất vay nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Qua giám sát cho thấy, tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt thấp, nguyên nhân chính do công tác bồi thường GPMB chậm, ảnh hưởng tiến độ; năng lực của một bộ phận cán bộ hạn chế... Giải pháp thời gian đến, tỉnh cần tăng cường hợp giao ban giữa cơ quan tỉnh với các doanh nghiệp, chủ đầu tư; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực thi. Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài 2023 sang đạt thấp, thời gian còn lại ngắn, nguy cơ mất vốn cao, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để giải ngân hết vốn, tránh mất vốn. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, có giải pháp tổng thể, phân cấp cụ thể trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Thu ngân sách các huyện tuy có đạt và vượt, nhưng có vài địa phương chưa đạt (trong đó thị xã Điện Bàn khó khăn trong cả chi thường xuyên). Do đó cần rà soát dự toán thu để đảm bảo chi, cân đối ngân sách. Có giải pháp chống thất thu ngân sách, chống nợ đọng thuế; huy động thu vãng lai... Bên cạnh đó, cần rà soát chi ngân sách, xem lại các khoản chi chưa hiệu quả, có khả năng không chi hết thì xem xét, điều chỉnh (theo chỉ đạo TW). Đề nghị xem xét việc giao số thu nội địa giảm đối với huyện Nam Giang, đảm bảo thực hiện thu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tình trạng kéo dài thời gian hoàn thành dự án, chậm đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng, dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư. Nhiều dự án triển khai không đạt tiến độ, vướng nhiều thủ tục; do đó cần rà soát lại khâu chuẩn bị đầu tư, giai đoạn chuẩn bị cần kỹ lưỡng để khi có vốn thuận lợi khi thực hiện, phát huy hiệu quả đầu tư.

Có ý kiến đại biểu đề nghị tỉnh kịp thời rà soát, điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, hoạt động kinh doanh bất động sản trong thời gian đến khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản... có hiệu lực pháp luật.

Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương kiện toàn Hội đồng thẩm định Bảng giá đất và Hội đồng định giá tài sản để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ quan liên quan.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2024 như: Cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản; rà soát điều chỉnh chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở. Chú trọng tuyên truyền, huy động sự tham gia của các ngành, địa phương về các nội dung triển khai quy hoạch tỉnh; rà soát lại một số đề án quan trọng của tỉnh đã được triển khai trước đây để phân công các ngành đeo bám, tạo cơ hội thu hút đầu tư.

1.2. Nông nghiệp - phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Tình trạng nuôi thủy sản trên sông không có quy hoạch, không kiểm soát gây cản trở giao thông, việc neo đậu, thi công công trình vi phạm pháp luật đất đai ngày càng nhiều. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Đề nghị bổ sung giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, do từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Đồng thời, chú trọng phát triển hệ sinh thái, đặc biệt hệ sinh thái rừng ngập mặn của tỉnh.

Tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn biến phức tạp, việc quản lý còn nhiều khó khăn, nhiều tàu cá không vào cập cảng. Đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các tỉnh lân cận và chỉ đạo các địa phương liên quan xử lý những vụ vi phạm quy định.

Sản xuất nông nghiệp hiện nay có rất nhiều sản phẩm OCOP (trên 300 sản phẩm), đa dạng chủng loại nhưng dần trải, manh mún, nhỏ lẻ, đề nghị cần định hướng chuyển đổi nâng cao chất lượng của các sản phẩm.

Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Tập đoàn Cao su Việt Nam sớm có ý kiến giải quyết quyền lợi giữa người dân có đất đóng góp trồng cao su với Công ty Cao su Nam Giang. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấm mọc 3 loại rừng để đảm bảo trong công tác quản lý nhà nước, không ảnh hưởng quyền lợi người dân. Quan tâm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh và các địa phương.

Tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới sau thời gian có nguy cơ tụt hạng càng nhiều; cần có giải pháp, đồng thời tăng cường nguồn lực để đảm bảo các chỉ tiêu bền vững và nâng cao chất lượng xây dựng NTM.

Đề nghị quan tâm chỉ đạo biện pháp tháo gỡ vướng mắc để triển khai thực hiện Dự án Khu giết mổ động vật tập trung của huyện Quế Sơn; Xem xét cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư số 2 mở rộng thị trấn Đông Phú; hỗ

trợ giải quyết những vướng mắc tại khu Công nghiệp Đông Quế Sơn; khảo sát đầu tư 1 số tuyến đê, hồ chứa nước, hồ đập; bờ kè dọc sông Ly Ly, sông Bà Rén của huyện Quế Sơn. Đầu tư hệ thống thoát nước, các đoạn đường cong che khuất tầm nhìn dọc 2 bên đường ĐT 611.

Có giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc của tỉnh.

1.3. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Đề nghị UBND tỉnh xem xét việc chậm trễ trong công tác đầu tư hoàn thành dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường tại Khu vực Đồi Đá đen, huyện Phú Ninh do chưa thực hiện các hạng mục theo cam kết, cần chỉ đạo quyết liệt để Công ty tiếp tục thực hiện hoặc chọn doanh nghiệp khác phù hợp để đầu tư vào khu vực này.

Có ý kiến đề nghị có giải pháp và cơ chế hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp, khu xử lý rác thải tập trung khi nhà nước đầu tư.

Đề nghị quan tâm cân đối nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phục vụ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tổ chức tại huyện Tây Giang năm 2025.

Có ý kiến đề nghị có chính sách đặc biệt thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn các huyện miền núi nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

1.4. Xây dựng, đầu tư phát triển. bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị loại I thuộc tỉnh, đề nghị HĐND, UBND tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, trong đó quan tâm bố trí nguồn lực để Tam Kỳ thực hiện đúng các nội dung trong nghị quyết, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm đầu tư, nâng cấp đường Hùng Vương Tp Tam Kỳ; hỗ trợ triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng 02 dự án của Tp Tam Kỳ: Đầu tư xây dựng trường đa cấp học chất lượng cao tại phường An Mỹ và Bệnh viện Quốc tế phường An Phú.

Có ý kiến đại biểu cho rằng việc triển khai Quy hoạch tỉnh còn chậm, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong đó, việc thực hiện các chỉ tiêu của từng ngành phải được rà soát lại trên cơ sở Quy hoạch tỉnh. Xác định rõ các vướng mắc và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Đề án trong Quy hoạch tỉnh (như Đề án Trung tâm về công nghiệp cơ khí, đề án Sâm Ngọc Linh, đề án về phát triển đô thị cổ Hội An, Mỹ Sơn, công nghiệp silicon)... Tiếp tục tháo gỡ, đẩy nhanh triển khai các dự án nhà ở thương mại tỉnh đã thống nhất danh mục đầu tư.

Có ý kiến phản ánh hiện nay giá liên sở không sát giá thị trường, trong khi nguyên vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm. Vì vậy, cần nghiên cứu kịp thời ban hành giá liên sở sát giá thị trường.

Đề nghị tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ để huyện hoàn chỉnh tuyến ĐH (ĐH1, ĐH2 và ĐH5) khắc phục sau thiên tai năm 2020; bố trí lại nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án cầu Sông Vầu thuộc ĐH1 (xã Ba, xã Tư, huyện Đông Giang); tiếp tục kiến nghị sớm với Trung ương sớm nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 1A; nâng cấp tuyến Quốc lộ 14D (huyện Nam Giang) do xuống cấp quá trầm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân.

Đề nghị bố trí nguồn lực đầu tư để thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân cư ở các huyện miền núi, xây dựng dữ liệu đất đai (huyện nào đã có báo cáo nhu cầu, thủ tục đầy đủ đề nghị bố trí sớm); bố trí nguồn vốn triển khai xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất do UBND xã quản lý nhưng người dân đang sử dụng ổn định; vướng mắc về giá nước sinh hoạt (theo bậc thang); khớp nối hệ thống đường ống nước do nhà nước đầu tư với đường ống nước của công ty cấp nước...

Việc triển khai Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình còn chậm, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đề nghị tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh cách xác định giá đất thương mại, dịch vụ, đất công nghiệp, hiện nay quá cao, do vậy, đề nghị có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đầu tư cụm công nghiệp (Cụm CN Đồi 30 Phú Ninh), dự án du lịch Hồ Phú Ninh.

Bệnh viện chuyên khoa Phòng chống đột quỵ trên địa bàn huyện Thăng Bình thuộc Quy hoạch vùng huyện tỉnh Quảng Nam (diện tích 3,9ha) mang tính cấp thiết, nhưng hiện nay còn vướng cơ chế, quy hoạch, đề nghị tỉnh, các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ.

Dự án nạo vét sông Trường Giang (từ nguồn vốn vay ODA) đoạn qua địa bàn các địa phương vùng Đông được cử tri và Nhân dân quan tâm, đề nghị tỉnh chỉ đạo thúc đẩy triển khai thực hiện Dự án để đảm bảo các vấn đề về thoát lũ, giao thông đường thủy, phục vụ phát triển du lịch đường sông... trên địa bàn tỉnh.

Có ý kiến đề nghị có giải pháp về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành các công trình, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị tập trung giải quyết, xử lý các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, đặc biệt về quản lý đầu tư, đất đai.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí ngân sách cho địa phương thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ quản lý đất đai; bố trí vốn hỗ trợ cho huyện Nông Sơn chi trả kinh phí xây dựng đường nội thị.

Đề nghị tỉnh thành lập tổ liên ngành kiểm tra giá cung cấp nguyên liệu xây dựng, tránh trốn thuế, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc báo giá thấp, nhưng thực tế thì giá cao.

1.5. Tài nguyên và môi trường

Đề nghị tỉnh kịp thời rà soát, điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, hoạt động kinh doanh bất động sản trong thời gian đến khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản... có hiệu lực pháp luật.

Đề nghị quan tâm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh và các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cắm mốc 3 loại rừng để đảm bảo trong công tác quản lý nhà nước, không ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Đề nghị kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai thực hiện Đề án “*Hoàn thiện việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các xã biên giới*” theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 26/12/2019 và Quyết định số 375/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, miễn giảm phí đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai khi người dân hiến đất mở đường, công trình phúc lợi. Đồng thời chỉ đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các địa phương thực hiện việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động tăng, giảm diện tích đất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất.

Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phát triển công nghiệp khó khăn, còn nhiều vướng mắc, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành các ngành liên quan kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp.

Đề nghị tỉnh cần có quy hoạch, kế hoạch tổng thể toàn tỉnh về mỏ nguyên vật liệu và phân cấp cụ thể về cho các huyện. Có ý kiến đề nghị tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng về mỏ nguyên liệu và cải cách thủ tục hành chính trong khai thác mỏ mới.

Đề nghị quan tâm chỉ đạo công tác xử lý rác thải gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm tiến độ dự án xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam. Cùng với đó, rà soát triển khai các khu xử lý rác thải tập trung, các khu xử lý rác dự phòng ở các huyện. Đồng thời có giải pháp và cơ chế hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp, khu xử lý rác thải tập trung khi nhà nước đầu tư.

Các dự án đường liên kết vùng đang triển khai, nguy cơ dẫn đến phá rừng cao; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp bảo vệ rừng giáp ranh, nhất là giữa huyện Bắc Trà My với Tiên Phước, Phú Ninh.

Có ý kiến đề xuất cho huyện Nông Sơn mua xe thu gom rác thải để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

2. Lĩnh vực văn hóa-xã hội

2.1. Giáo dục

Có ý kiến cho rằng tỷ lệ trường đạt chuẩn giảm, trong đó có 176 trường chưa đảm bảo các điều kiện để công nhận lại. Do đó, bên cạnh ưu tiên đánh giá công nhận lại các trường trên, UBND tỉnh cần chỉ đạo rà soát hiện trạng, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Trên cơ sở đó, đề xuất và tổ chức thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn phù hợp với quy hoạch giáo dục và quy hoạch tỉnh.

Có ý kiến cho rằng hiện nay tình trạng học sinh ở miền núi bỏ học nhiều, đề nghị có giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

Có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác tại các huyện miền núi.

Đề nghị xem xét cân đối nguồn thu để thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác phân luồng học sinh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, theo thống kê, số liệu phân luồng học sinh liên tục giảm dần qua hằng năm, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ phân luồng đã đề ra, trong đó quan tâm đến việc tạo điều kiện thuận lợi để các em vừa học nghề, vừa học văn hóa.

Có ý kiến đề nghị nên giao quyền tuyển viên chức toàn diện cho các cơ sở giáo dục; tích cực sáp nhập trường; mở rộng mạng lưới trường học ngoài công lập.

Đề nghị rà soát, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học đạt chuẩn, nhất là bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất để công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1; ưu tiên đầu tư, xây dựng trường đạt chuẩn đối với các địa phương đạt chuẩn về đích nông thôn mới và các địa phương miền núi.

2.2. Y tế

Có ý kiến đề nghị cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ công tác đầu thầu thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh; giải quyết vướng mắc sớm đưa Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện đa khoa tỉnh vào sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân.

Có giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư các Trạm y tế xã theo đúng kế hoạch đã đề ra (huyện Thăng Bình có 17 Trạm y tế thuộc diện sửa chữa nhưng đến nay chưa có công trình nào khởi công); quan tâm đầu tư xây dựng Trạm y tế Thạnh Mỹ, xã La Dê, huyện Nam Giang (huyện đã bàn giao mặt bằng). Có ý kiến đề nghị xem xét có nên để địa phương đối ứng về mặt bằng để đầu tư xây dựng trạm y tế, trong khi đó, vấn đề này đã phân cấp cho Sở Y tế.

2.3. Lao động, việc làm, giảm nghèo

Có ý kiến đề nghị cần đánh giá cụ thể các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là chỉ tiêu về lao động qua đào tạo và lao động có việc làm mới. Chỉ tiêu đề ra khá cao (lao động qua đào tạo 73%, việc làm tăng thêm 16.000 người) trong khi qua thực tế, việc đào tạo nghề, tuyển sinh đạt thấp; doanh nghiệp gặp khó khăn tạm ngừng, chò thủ tục giải thể và giải thể tăng cao 9,57%.

Có ý kiến cho rằng việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 43/NQ-HĐND về Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn phát sinh vướng mắc, nhất việc hướng dẫn xác định bệnh hiểm nghèo tương đồng theo danh mục 42 bệnh quy định còn nhiều bất cập, thiếu cụ thể nên các địa phương lúng túng trong xác nhận đối tượng, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện kịp thời.

Có đại biểu đề nghị ngành du lịch cần quan tâm đến việc tạo ra các sản phẩm du lịch mới, mang bản sắc của Quảng Nam để quảng bá hình ảnh để thu hút du khách quốc tế và nội địa.

2.4. Nội dung khác

Có ý kiến cho rằng số lượng lớn các mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang chưa được hỗ trợ đầu tư. Do đó, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số lượng để tiếp tục đầu tư sau khi Nghị quyết số 68 kết thúc giai đoạn.

Có ý kiến cho rằng về triển khai thực hiện nghị quyết xóa nhà tạm hiện nay số liệu chưa đảm bảo (ngành xây dựng và ngành lao động thương binh xã hội có các số liệu khác nhau) đề nghị chỉ đạo phối hợp rà soát, chốt số lượng nhà cho chuẩn; đồng thời cần rà soát khả năng đối ứng của các hộ được xóa nhà tạm khi thực hiện chủ trương để khi triển khai thực hiện không vướng.

Có ý kiến đề nghị, đối với số lượng phát sinh (1.078 nhà), chỉ đạo các địa phương miền núi khảo sát cụ thể số lượng đối tượng thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo Nội dung 2, Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để xem xét bổ sung đối tượng Nghị quyết 13 và thực hiện hỗ trợ thêm như đối tượng tại điểm c khoản 2 Điều 1; đối với số nhà còn lại, đề nghị xem xét bổ sung nghị quyết và thực hiện hỗ trợ như đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND.

Có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai thực hiện việc bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, huyện Thăng Bình.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, ban hành nghị quyết chuyên đề về chính sách hỗ trợ các xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh.

3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, quản lý nhà nước - cải cách hành chính

3.1. Quốc phòng - an ninh, nội chính

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng tăng, một số loại tội phạm tinh vi, phức tạp như đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp trong đó có một phần người dân mất cảnh giác. Vi phạm pháp luật trong độ tuổi vị thành niên tăng; an ninh nông thôn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định... Đề nghị quan tâm, có giải pháp cứng cơ để kiểm giảm các loại tội phạm đang có chuyển

biến gia tăng hiện nay, nhất là tội phạm công nghệ cao, nhóm tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội và các tệ nạn ma túy, đánh bạc.

Tình trạng một số tổ chức tín dụng, ngân hàng chưa kịp thời cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan tổ tụng, gây khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết vụ án. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin thuê bao của các nhà mạng phục vụ công tác phòng, chống tội phạm của một số chi nhánh nhà mạng di động Viettel còn chậm, có nơi không cung cấp thông tin; đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo và kịp thời có kiến nghị với cơ quan, đơn vị liên quan.

Tỷ lệ chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng tại một số địa phương đạt thấp, đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Có ý kiến đề nghị cần tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành các Bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, nhất là liên quan đến đất đai kéo dài thời gian qua.

Có ý kiến đề nghị có phương án hỗ trợ chế độ đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngoài số lượng quy định tại Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Có ý kiến đề nghị có chính sách, hỗ trợ người dân làm lại giấy tờ sau khi sát nhập, tách thôn, khối phố theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Có ý kiến đề nghị tạo điều kiện, phân cấp cho huyện Hiệp Đức quản lý, bổ nhiệm cán bộ khi huyện Hiệp Đức không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính.

3.2. Quản lý nhà nước, cải cách hành chính

Về địa giới hành chính 364, UBND tỉnh cần tiếp tục có ý kiến với Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ ngành liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính tại thôn 3 xã Trà Vinh, Nam Trà My với huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; giữa huyện Bắc Trà My với tỉnh Quảng Ngãi để thông tin đến cử tri được rõ hơn.

Đề nghị UBND tỉnh cần phối hợp với các ngành chỉ đạo, khắc phục tình trạng chậm đồng bộ hồ sơ giữa Phần mềm dịch vụ công liên thông và Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ về thủ tục đăng ký khai sinh/đăng ký khai tử theo đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền để người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tránh lãng phí lớn các nguồn lực đã đầu tư cho chuyên đổi số.

Quan tâm đến công tác tổ chức, bố trí cán bộ, công chức ở các Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện để phát huy hiệu quả công việc.

Hiện nay, tình trạng một số sở ngành, địa phương; một số cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ; tinh thần, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức có tâm lý sợ sai, một số nội dung tham mưu gặp áp lực về cơ chế, chính sách, quy định liên quan nên công việc chậm,

tham mưu còn lúng túng. Đề nghị tỉnh đánh giá và có giải pháp trong thời gian đến.

Có ý kiến cho rằng việc trả lời của các ngành khi huyện đề nghị còn chậm, nhất là liên quan đến công tác quy hoạch.

4. Lĩnh vực dân tộc - miền núi

Có ý kiến cho rằng, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 23 về sắp xếp ổn định dân cư là nguồn lực không đảm bảo trong khi đó số hộ triển khai thực hiện sắp xếp nhà ở nhiều. Định mức hỗ trợ đối với hạng mục hỗ trợ đất sản xuất là 15 triệu đồng/ha/hộ, đối tượng hộ gia đình khó khăn nên không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất. Cũng có ý kiến đề nghị tiếp tục ban hành nghị quyết mới trong giai đoạn tiếp theo để thực hiện cơ chế này và nâng mức hỗ trợ cho đối tượng hộ gia đình khó khăn được chuyển quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị có phương án để triển khai hiệu quả chương trình sắp xếp dân cư, bố trí tái định cư ở miền núi; bố trí kinh phí cho các địa phương thực hiện hỗ trợ cho các hộ còn lại thực hiện Nghị quyết 23.

Đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới (huyện Nam Giang và Tây Giang) theo Nghị quyết số 16-NQ/TW với định mức đầu tư cho các xã này hằng năm là 05 tỷ đồng/xã/năm để có nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới.

Đề nghị tỉnh sớm có chủ trương thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp trong thời gian đến.

5. Những vấn đề khác cần quan tâm

Đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kiến nghị đối với những vấn đề đề xuất của cấp huyện, nhất là những vấn đề tồn đọng, kéo dài liên quan đến đất đai, thủ tục, thủ tục đầu tư, quy hoạch...

Cần minh bạch hóa công tác quy hoạch, lập các trang web riêng về quy hoạch để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu, truy cập thông tin,

Có ý kiến cho rằng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc bị lay động bởi sự vi phạm nguyên tắc Đảng của một số lãnh đạo các cấp, các ngành thời gian qua, không quan tâm việc thay đổi nhân sự các cấp.... Đề nghị BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp các ngành có thông tin kịp thời, thông tin chính thống trả lời cho các cán bộ hưu trí. Công tác tư tưởng, tuyên truyền cho người dân trong thời gian đến cần quan tâm, lan tỏa những thông tin tích cực.

Có ý kiến đề nghị công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương không nhìp nhàng, tư tưởng né tránh sợ trách nhiệm, phối hợp không nhìp nhàng giữa các sở ngành và địa phương. Cần nêu rõ cơ quan nào, ngành nào, địa phương nào, cán bộ nào, đảng viên nào thiếu sự phối hợp, thiếu trách nhiệm. Cơ quan nào tốt khen, biểu dương, cơ quan nào chưa tốt thì xử lý...

II. CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

1. Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đề nghị xem xét quy định mức chi mức 200.000 đồng/người/ngày đối với Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (khoản 3, Điều 2) có phù hợp, do tính chất của các nội dung này khác nhau và tiêu hao công sức khác nhau và trách nhiệm thực hiện khác nhau. Do đó, cần quy định mức chi phù hợp trên cơ sở xác định khối lượng công việc, ngày công hợp lý cho từng nhiệm vụ chi, đảm bảo sự công bằng cho những người tham gia thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Định mức chung một số khoản chi 200.000 đồng/người/ngày cho tất cả các khâu là không hợp lý, thấp và cào bằng, vì trách nhiệm mỗi người khác nhau. Đề nghị nâng lên và nâng hơn đối với chi phí thẩm định, cưỡng chế. Việc vận dụng chi bảo vệ chống tái chiếm đất (sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng) theo ngày công là chưa đủ (còn công tác kiểm tra, theo dõi, tuyên truyền...).

Có giải pháp để việc thẩm định của cơ quan tài chính đối với từng dự án (vì dự án nhiều, quy mô, tổng mức nhỏ, kéo dài), nếu không có giải pháp sẽ gây ách tắc, kéo dài công tác này.

Thông tư căn cứ thực hiện từ năm 2022 theo Luật Đất đai cũ, hiện nay Luật Đất đai mới có hiệu lực thì sẽ chưa bao hàm hết, một số địa phương sẽ lúng túng khi thực hiện. Tuy nhiên, có ý kiến giải trình các mức chi là theo đề xuất của cấp huyện và cơ quan Tài nguyên Môi trường...; các nội dung chi căn cứ quy định Thông tư 61. Tuy nhiên, tính ổn định Nghị quyết không cao do Luật Đất đai 2024 có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024, khi đó, các văn bản hướng dẫn thi hành luật theo sẽ phải điều chỉnh.

2. Thông qua chủ trương Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025

Về sáp nhập đơn vị hành chính, đề nghị các cơ chế, chính sách giữ lại đến hết năm 2030; trong đó, có chính sách học phí và bảo hiểm y tế trường học...; đồng thời đề nghị bổ sung nội dung chuyển đổi hồ sơ, giấy tờ cho tổ chức, công dân sau khi sáp nhập không thu phí theo tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tinh có văn bản chỉ đạo để thực hiện thống nhất).

3. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Nghị quyết này chỉ điều chỉnh ở cấp tỉnh để giảm bớt những bất cập, khó khăn trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nhưng chưa quan tâm đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị khối huyện, nhất là chi quản lý hành chính, hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục là chưa toàn diện và công bằng. Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức chi đối với cấp huyện phù hợp với thực tiễn.

Kiến nghị điều chỉnh nâng định mức chi cho hợp đồng theo Nghị định 68 (nay là Nghị định 111) tương ứng với mức lương tối thiểu vùng (nay quy định mức 5.300.000 đồng/người/tháng nhưng không đề xuất thay đổi) do: Lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng hằng năm nhưng định mức này thực hiện trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021 – 2026 và không có sự điều chỉnh là chưa phù hợp thực tiễn; hợp đồng thực hiện theo ngạch bậc, hưởng các loại phụ cấp theo quy định nên mức chi thực tế vượt so với định mức 5.300.000 đồng/người/tháng.

Kiến nghị ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho hợp đồng lao động theo Nghị định 111 tại các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể, hiện nay huyện tự cân đối nguồn kinh phí đối với các hợp đồng này.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn 7849 ngày 15/11/2023), từ năm 2024 không giao chỉ tiêu (định suất) hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp... các địa phương chủ động làm việc với cơ quan tài chính bảo vệ nguồn kinh phí để thực hiện hợp đồng đối với số lượng người làm việc này. Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh nên cân đối nguồn kinh phí và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động hằng năm cho các địa phương, đơn vị để căn cứ thực hiện.

4. Quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị nghiên cứu giữ mức đóng học phí đối với địa bàn xã khi sáp nhập vào thị trấn (trên địa bàn huyện Phú Ninh có xã Tam Vinh sáp nhập vào thị trấn Phú Thịnh) đến hết năm học 2028 - 2029 (05 năm).

5. Quyết định giao số lượng tăng thêm đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

Kiến nghị việc giao chỉ tiêu nên giao UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vị trí phân công cụ thể, phù hợp với từng địa phương, ưu tiên bố trí chuyên trách Chương trình MTQG ở cấp xã.

Ngoài các nội dung nêu trên, các báo cáo khác không có góp ý gì thêm. Bên cạnh những ý kiến đã tổng hợp, còn một số ý kiến khác thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương hoặc đã được đại diện các cơ quan liên quan giải trình tại phiên thảo luận, tổ thư ký không tổng hợp vào báo cáo này. Những ý kiến góp ý về câu chữ, xin tiếp thu và chỉnh sửa trực tiếp vào văn bản.

Vì thời gian tổng hợp không nhiều nên không tránh khỏi các sai sót, kính mong quý vị đại biểu thông cảm.

THƯ KÝ KỲ HỌP